

สถาบันการศึกษาทางไกลรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ทั้งด้านภาษา การถ่ายภาพ พระเครื่อง นวัตกรรม

สถาบันการศึกษาทางไกลรับสมัครผู้สนใจลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น 6 หลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

หลักสูตรการถ่ายภาพขายไมโครสต็อก สำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการขายรูปผ่านเว็บไซต์ Stock ต่างๆ เช่น Shutterstock, fotola, dreamstime, istockphoto เป็นต้น สอนตั้งแต่วิธีการสมัคร การถ่ายรูปสต็อกในรูปแบบต่างๆ เพื่อความน่าสนใจ การเพิ่มยอดขาย และมีWorkshopที่เป็นKeywordยอดนิยมที่คนต้องการซื้อมากที่สุด โดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์ อ.สุระ นวลประดิษฐ์ , อาจารย์Johnstocker และอาจารย์ท่านอื่นๆ

หลักสูตรเขียนกลอง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ สำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ถ่ายภาพได้ดียิ่งขึ้น สอนตั้งแต่การใช้งานกลองเบื้องต้น การควบคุมกลอง การวัดแสง ระยะเวลาตัวแบบ การถ่ายรูปแบบต่างๆ หลังขาว หลังดำ การแพนกลอง การถ่ายภาพDramatic การถ่ายภาพเล่าเรื่อง และสอนการพัฒนาตนเองเพื่อประกอบอาชีพทางการถ่ายภาพ โดยอาจารย์ฐิ ไซติกา พรหมจักร แห่ง 19STUDIO และทีมงาน

หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ สำหรับผู้บริหารหรือพนักงานในสถานประกอบการและบุคคลที่สนใจในการประกอบธุรกิจนวัตกรรม เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความรู้ด้านนวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรม แนวทางการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการกำหนดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุนธุรกิจนวัตกรรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนวัตกรรม ระบบนวัตกรรม และการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ โดยความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ(โต พรหมรังสี) การศึกษาเกี่ยวกับประวัติสมเด็จพะพุฒาจารย์โต พรหมรังสี การจัดทำพระสมเด็จ วิธีการดูพระแท้ พระปลอม โดยผ่านการดูทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ การสังเกตดูพระตำหนิ พิมพ์ ทรง พระสมเด็จทั้ง 3 วัด พระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พระรวมเด็จวัดเกตไชโย โดยความร่วมมือกับศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต อมตะสยาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือต้องการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สอนการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ การสนทนาแบบต่างๆ

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีนหรือต้องการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน สอนการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ การสนทนาแบบต่างๆ โดยอาจารย์จากห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ

สนใจสมัครได้ทาง

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.dei.ac.th

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล เลขที่ 928 อาคาร 5 ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-381-6650 ต่อ 19,20

Facebook. การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

Email. dei_condised@dei.ac.th